

**ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
HUYỆN ỦY XUÂN TRƯỜNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 302 - CV/HU

Xuân Trường, ngày 05 tháng 8 năm 2021

*V/v thực hiện nghiêm Quy chế làm việc,
chế độ thông tin báo cáo, hội họp*

- Kính gửi :
- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện;
 - Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;
 - Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy;
 - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã duy trì khá nghiêm túc việc thực hiện Quy chế, nề nếp làm việc, chế độ hội họp, thông tin báo cáo, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức chưa chú trọng đúng mức tới việc thực hiện Quy chế làm việc; chưa gương mẫu thực hiện nề nếp, thời gian làm việc hàng ngày; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa tốt; tham gia hội họp chưa nghiêm túc; ý thức trách nhiệm với công việc chưa cao... ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của địa phương, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 03/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế, nề nếp làm việc; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Quy chế số 01-QC/HU ngày 01/12/2020 của Huyện ủy về “Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ, thời gian làm việc, chế độ thông tin báo cáo, hội họp theo quy định của Đảng, Nhà nước, các quy chế của ngành, địa phương, đơn vị; các quy định về kỷ luật phát ngôn, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức, viên chức khi thực hành công vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị, các cuộc họp do Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tổ chức; các trường hợp vì lý do đặc biệt xin nghỉ hoặc cử lãnh đạo, cán bộ đi họp thay phải báo cáo với Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện trước 01 ngày và phải được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện. Không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của những ngày làm việc, ngày trực; không sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng; nghiêm túc thực hiện công việc được giao, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc; không gây phiền hà, những nhieu cho các tổ chức, công dân đến giao dịch.

3. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế, nề nếp, chế độ làm việc; kỷ cương, kỷ luật và nâng cao đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp chấp hành không nghiêm việc thực hiện quy chế, nề nếp làm việc; kỷ cương, kỷ luật trong thực hành công vụ. Mọi trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đều phải xem xét xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc thực hiện quy chế, nề nếp làm việc, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ là căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, Chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nội dung văn bản này tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, địa phương, đơn vị trong huyện. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với UBKT Huyện ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các tổ chức Đảng, Chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND huyện phụ trách Cụm KT-KT; Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và các lĩnh vực công tác chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình phụ trách; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) để thống nhất chỉ đạo. /

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Bùi Văn Hào